
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 830 — 497. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um skiptingu rannsókna- og þróunarfjár á milli háskóla.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

Hversu miklu af því fé sem notað var til rannsókna og þróunar á Íslandi, samkvæmt
áætlun hagtöludeildar Rannís fyrir árið 2001, var varið innan háskóla eða í tengslum við
háskóla? Hvernig er skiptingin á milli þeirra? Hver var þróunin árin fimm þar á undan?

Skriflegt svar óskast.


